

มหาวิทยาลัยพะเยา คุมเข้มมาตรการเข้าออกพื้นที่เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
และเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อรองรับการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19



มหาวิทยาลัยพะเยา ออกประกาศฉบับที่ 2 เรื่องการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 กำลังทวีความรุนแรงขยายวงกว้างไปทั่วโลก และพบผู้ติดเชื้อแพร่กระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีข้อมูลการเคลื่อนย้ายของผู้เสี่ยงติดเชื้อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประกอบกับจังหวัดพะเยาได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ที่ 2/2563 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และลดความเสี่ยงในบุคลากรตลอดจนนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะทำงานลงพื้นที่เส้นทางจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 รวมถึงเส้นทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมกำชับคุมเข้มมาตรการเข้าออกพื้นที่ จึงมีการตั้งจุดตรวจเพื่อคัดกรองคน เข้า-ออก ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก โดยให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ในการเข้ามาติดต่อสอบถาม พร้อมให้ข้อมูลในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการป้องกันในการติดตามข้อมูล และเฝ้าระวังการคัดกรองผู้คนเข้า-ออก เบื้องต้นอีกด้วย สำหรับบุคลากรตลอดจนนิสิต ที่พักอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ทางกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกแบบสำรวจการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 แบบออนไลน์ (กรอกรายวัน เพราะฉันทันเป็นห่วงเธอ) โดยให้บันทึกข้อมูลเป็นรายวัน เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในการเข้า-ออก เคหะสถานที่พักภายในมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทางศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อมและแนวทางปฏิบัติในการดูแลและป้องกันตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค และเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 พร้อมให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ความสามารถเพื่อให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือกับประชาชนให้ป้องกันตนเอง โดยหากไม่จำเป็นต้องอยู่ที่บ้าน (อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ) สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมีการสื่อสารกับบุคคลอื่น และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีผู้คนอยู่ร่วมกัน

ภาพ : ประชาคม มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูล/ข่าว : ณรงค์ วงศ์ไชย